

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sitti.porn@uobkayhian.co.th

## NEX – รอ...เพราะเรื่องมันใหญ่มาก

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

### ที่มา ในลิสจั่วหัว...

จากที่กล่าวไว้ใน LIVE เมื่อวันสองวันที่ผ่านมาว่า การจะเล่นหุ้นหรือเก็งกำไรหุ้นในระลอกนี้ ที่เมื่อก่อนเคยคุ้นๆ ว่า จะต้องดูเป็นรายตัวไป อย่าไปดูตลาด หรือ SET Index ให้มากเกินไปนัก เพราะหุ้นเล็กๆ กลางๆ อาจจะไม่สนใจตลาด หรือ Index เลยก็ได้... นั้นมันเมื่อก่อนแล้วนะ เพราะรอบนี้ เหนือเมฆได้กล่าวไว้แล้วว่า อาจจะมีไม่กี่ตัว หรือเหลือน้อยตัวเลยก็ว่าได้ ที่จะไม่สนใจตลาด เหนือเมฆกล่าวไว้แล้วว่า ถ้าจะมีลงรอบนี้ อาจจะไม่เหมือนเดิม เพราะไม่ว่าหุ้นใหญ่ หุ้นกลาง และหุ้นเล็กๆ ที่เรียกว่าหุ้นเก็งกำไร อาจจะมีพร้อมใจกันลงได้อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นบ่อยนัก... เรียกว่า จะลงอย่างต่อเนื่องหรือพร้อมใจกันลงอย่างต่อเนื่อง และยิ่งถ้าตลาด หรือ SET Index ต่ำกว่า 1500 ด้วยแล้วนั้น การลงของหุ้นในระลอกนี้ มีความเป็นไปได้สูงที่จะ ลงกันทั้งระลอก หรือ เรียกว่า เหมือนอาการล้างไพ่กันใหม่เลยแหละ และนั่นเองที่เป็นเรื่องที่น่าเหนือเมฆเคยนับคลื่น แล้วบอกถึงโอกาสที่จะเกิดการต่ำกว่า 1450 ลงไปอีก ได้ เคยได้ยินจากหลายกระแสมาว่า ถ้าจะต่ำกว่า 1500 อาจจะไม่ลงมาก อาจจะไม่แค่ว่า 1480-1470 หรือ 1460+/- เท่านั้น... แต่ถ้าถามว่า ถ้าลงมาอย่างที่หลายกระแสกล่าวจริงๆ คิดว่าจะหลุดไหม คำตอบก็อาจจะบอกว่า ไม่รู้หลุด แต่ถ้าหลุด ก็เลิก ก็แค่นั้น... ที่นี้ ไม่ถามว่า คิดว่าจะหลุดไหมดีกว่า ต้องถามว่า โอกาสจะหลุดต่ำกว่า 1450 มีไหม... อันนี้แหละครับ ก็อาจจะต้องตอบว่า มีโอกาส และนั่น ก็จะเป็นไปว่า ที่ระดับ 1650 ที่ผ่านมาก่อนหน้านั้นนั้น จะเป็น X เพื่อ ABC อีกบทหนึ่งนั่นเอง เรื่องใหญ่เลยนะเนี่ย

### ดูตามเกม...

อาจจะต้องใช้เกม รอจังหวะ น่าจะเหมาะกว่า การแกว่งตัวขึ้นมากก่อนหน้านั้น อาจจะสูงไปแล้วก็ได้ แต่ถ้าเราอสังกฤษฎณ์ชัดๆ ว่าจะขึ้นอีกรอบ ก็อาจจะพอเก็งกำไรตามน้ำ ต่อไปได้

- แนวรับ : ... 9.40-9.20 ต่ำกว่า 8.80 เลิกดู (หรือรอตามน้ำ)
- เป้าหมาย : ... หากยืน 9.6 ได้ ก็เล่นทางขึ้น โดยหวัง 12.5-12.6

Price Chart...(NEX)



### ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

**กราฟราคาหุ้น NEX...** การยืนระดับ 9.00 ไม่ได้ หรือ ยิ่งถ้าเห็นมีการลงต่ำกว่า 8.80 ด้วยแล้วนั้น การจะคาดหวังรูปแบบแนวโน้มเชิงบวก ใน Pattern ตามภาพนี้นั้น ก็อาจจะหมดหวังไป... ดังนั้น หากจะเอาจริงๆ การเล่น หรือการจะเก็งกำไรรอบใหม่นั้น อาจจะต้องรอให้ชัดๆ แล้วติดตามน้ำ น่าจะเหมาะกว่า เรียกว่า ถ้ายืน 9.6C ได้ อย่างมั่นคง แนวโน้มจะดูดีตัวนะครับ หรือ ถ้าจะซื้อแบบดักทาง เพราะคิดว่าน่าจะขึ้นต่อได้ ราคาซื้อ ก็จะอยู่แถว 9.40-9.20 โดยเน้นไม่ต่ำกว่า 9.00 ไว้ก่อน อาการของหุ้นขนาดกลางแล้วขนาดเล็กๆ จะเห็นว่า มีหลายๆ ตัวมาก ที่ขึ้นมาก่อนหน้านั้น แต่ถ้าเกิดพลิกโผ หรือ จบรอบกันจริงๆ รอบนี้อาจจะเลิกเล่นกันสักระยะ

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคีย ฮีเยิน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มิใช่วัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้แนะหรือให้คำแนะนำแก่ลูกค้าหรือสมาชิกของบริษัทหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน